

สลด. (eMail)

ส่ง : ฤชค.

รับที่ : ๕5478/67

14 พ.ค. 2567 เวลา 13.30 น.



รณค ๖1.1
14 พค ๖7/1๔.๐๐ น.



ที่ ดศ(สพธอ) ๕๑๑/๓๙๑

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
(อาคารบี) ชั้นที่ ๖ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ความเห็นต่อการภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศ [United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (New York, 2005)]

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๙๒๔๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศ [United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (New York, 2005)] หรือ อนุสัญญาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

บัดนี้ สพธอ. ได้พิจารณาหลักการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการภาคยานุวัติอนุสัญญาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นด้วยในหลักการและไม่ขัดข้องต่อการทำคำประกาศ ซึ่งมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. การภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ จะช่วยสร้างความแน่นอนทางกฎหมาย (Legal Certainty) โดยเฉพาะในมิติของการลดความแตกต่างของโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย (Harmonized Law) ให้กับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการทำสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคู่สัญญาที่อยู่คนละประเทศอันจะช่วยลดต้นทุนในการทำสัญญา การติดต่อสื่อสาร หรือการลงลายมือชื่อที่สามารถทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้หลักการของความเท่าเทียมกันในแง่ของการใช้งานให้เทียบเท่ากับเอกสารที่เป็นกระดาษ (Functional Equivalence) นอกจากนี้ ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ แล้วในปัจจุบันมีจำนวน ๑๘ ประเทศ ซึ่งทุกประเทศเป็นคู่ค้าของประเทศไทย อาทิ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ รัสเซีย เป็นต้น

๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นกฎหมายที่ได้ยกร่างขึ้นตามกฎหมายแม่แบบว่าด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce) ซึ่งเป็นต้นแบบในการยกร่างอนุสัญญาฯ นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องตามอนุสัญญาฯ อาทิ การทำสัญญาในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การแสดงเจตนาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เวลาที่ถือว่าได้ส่งหรือรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น จึงเห็นว่าหลักการสำคัญของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ และโดยหลักการดังกล่าวไม่ได้นำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวที่แตกต่างไปจากอนุสัญญาฯ

๓. สพรอ. ไม่ขัดข้องในการจัดทำคำประกาศเพื่อยกเว้นจากขอบเขตการใช้บังคับอนุสัญญาฯ ในส่วนของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างการปฏิบัติตามกฎหมายภายในของประเทศไทยและพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ อาทิ ธุรกรรมที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายไทยกำหนด ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาถึงความพร้อมของระบบที่หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยจะต้องจัดเตรียมเพื่อให้รองรับกับการทำนิติกรรมหรือสัญญา เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

โยชน : มิตรพันธ์

(นายชัยชนะ มิตรพันธ์)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์พัฒนากฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ ต่อ ๙๑๓๑๔ (จีริชฎา)

โทรสาร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๐๐

Email: jeerichuda@etda.or.th